

ชาวบ้านไม่พอใจน้ำท่วมขังนับเดือน รวมตัวปิดถนนกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยา - ชาวบ้าน อบางซ้าย จ.อยุธยา รวมตัวปิดถนนเส้น 340 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ประท้วงที่ถูกน้ำท่วมขังนานนับเดือน วอนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข ด้านรองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่เจรจาโดยรับปากสั่งให้เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่ง ทำชาวบ้านพอใจยุติการปิดถนน

วานนี้ (4 พ.ย.) ชาวบ้านตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับ 100 คน รวมตัวกันปิดถนน เส้น 340 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการออกมาประท้วงให้มีการเปิดประตูน้ำและระบายน้ำออกไปทางคลองญี่ปุ่น เนื่องจากขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ในพื้นที่น้ำท่วมสูงมาก ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องการเข้าออก และเกิดปัญหาน้ำท่วมมานาน จนตอนนี้เกิดน้ำท่วมขัง และเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น หลังเป็นพื้นที่รับน้ำต้องอยู่กับน้ำท่วมขังมานานกว่า 1 เดือนแล้ว

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรวมตัวกันปิดถนนสาย 304 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปยังจังหวัดนนทบุรี โดยมีการปิดการจราจร 1 ฝั่งไม่ให้อริศญจรไปได้ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เจ้าหน้าที่แขวง



ทางหลวง ต้องทำการเปิดการจราจรฝั่งขาเข้าเพื่อสวนเลนกัน เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัดกว่าหลายกิโลเมตร ชาวบ้านบอกว่า ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน โดยไม่มีที่ท่าว่าจะลดระดับ

ลง จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านที่มีน้ำท่วมโดยไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหน การเข้าออกลำบาก นอกจากนั้นไร่นาและพื้นที่เกษตรกรรมก็ยังเสียหายด้วย

ต่อมาในช่วงบ่าย กลุ่มชาวบ้านยอมออกจากผิวจราจร ถนนสาย 340 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการจราจรเป็นปกติ หลัง ดร.ทวีศักดิ์

ธนต์ไชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการส่งน้ำในพื้นที่ เดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้านที่ชุมชน

พร้อมทั้งรับปาก และสั่งให้เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่ง ที่ชาวบ้านร้องขอ เพื่อช่วยแบ่งน้ำลงพื้นที่ด้านท้ายใน ระดับ 2 เมตรทุกประตู จนเป็นที่พอใจกับชาวบ้าน จึงยอมเปิดการจราจรให้เป็นปกติ

ด้าน นางสาวทิพวรรณ โพธิ์รัตน์ อายุ 35 ปี ชาวบ้านเผยต้องการให้มีการเปิดประตูระบายน้ำในโครงการส่งน้ำพระยาบรรลือ และพื้นที่ข้างเคียงทุกประตู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนในทุ่งเจ้าเจ็ด-บางซ้าย-ลาดบัวหลวง เพราะหลายครอบครัวไม่มีที่นอน ถูกน้ำท่วมหมด และน้ำจะไหลลงไปได้บ้าง

การประท้วงครั้งนี้ ทุกคนไม่ได้ต้องการให้น้ำแห้งแต่ต้องการให้แบ่งเบาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปบ้าง ซึ่งวันนี้ก็มี รองอธิบดีกรมชลประทานมารับปากด้วยตนเองว่าจะมีการเปิดประตูระบาย น้ำเพิ่มทุกบานให้เป็น 2 เมตร เช่น ประตู ประตูญี่ปุ่นใต้ ประตูขุนศรี ประตูลากค้อน ประตูสาย 4 ประตูสิงหนาท ประตูไม้ตรา ซึ่งชาวบ้านก็พอใจแต่หลังจากรับปากก็ต้องดูวันต่อวันว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดจริงหรือไม่.